

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

THƯ NGỎ
VỀ VIỆC PHỐI HỢP HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ BẠO LỰC GIỚI

Kính gửi: Hội phụ nữ tỉnh Bến Tre

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng!

Bạo lực trên cơ sở giới hàng năm tiêu tốn 1,8 GDP của Việt Nam. Các nạn nhân bạo lực gia đình và các dạng bạo lực giới khác chiếm tới 62,9% theo số liệu quốc gia năm 20219. Việc phối hợp để hỗ trợ những người đang trải qua giai đoạn nguy hiểm vì bạo lực giới là cần thiết nhằm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, giảm thiểu những hậu quả xấu cho cả người bị bạo lực và người gây ra bạo lực cùng con cái của họ. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể đã tích cực để làm công việc này. Các nhà tạm lánh, địa chỉ an toàn tại các địa phương đã góp phần giúp người trong cuộc của các vụ bạo lực giới có nơi trú ẩn và được tư vấn, hỗ trợ để quay lại cuộc sống bình an.

Nhằm góp thêm cơ hội cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực giới, bắt đầu từ 26/6/2022, Trung tâm CSAGA đã đưa vào hoạt động hai Ngôi nhà Ánh Dương tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và tài chính từ chính phủ Nhật Bản. Tại Ngôi nhà Ánh Dương, người bị bạo lực được hỗ trợ tâm lý, tạm lánh khẩn cấp, chăm sóc xã hội và kết nối với các nguồn lực khác. Người bị bạo lực luôn được tôn trọng về nhân phẩm, được bảo vệ và đảm bảo bí mật.

Sự giới thiệu của quý vị là cách thiết thực nhất để giảm thiểu nguy hiểm cho những nạn nhân bạo lực giới, giúp họ có thể lấy lại cân bằng và trở về an toàn. CSAGA ghi nhận và có báo cáo hàng năm cho các địa phương về các trường hợp được giới thiệu tới Ngôi nhà Ánh Dương thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Nếu thấy bất kỳ phụ nữ nào đang cần nơi tạm trú ẩn trong cơn bão bạo lực gia đình, xin hãy giới thiệu cho chúng tôi, gọi đến 024 3333 5599 hoặc 094 140 9119. Hoặc vào FB Yêu thương và tự do, gửi yêu cầu trợ giúp qua Chat bot mesenger.

Xin trân trọng cảm ơn!


GIAM ĐOC

Nguyễn Văn Anh